

โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีการระบาดอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายทั่วทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย การสูญเสียแรงงานทั้งชั่วคราวและอย่างถาวร ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการเจ็บป่วย และผลกระทบจากพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยง (Aversion behavior effects) เช่น ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการปิดพื้นที่ หรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ และการขนส่ง รวมทั้งสินค้าเกษตร ซึ่งสินค้าบางชนิดจะมีผลผลิตออกมากในช่วงวิกฤตินี้ เนื่องจากการปิดพื้นที่ตลาด ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยน้อยลง และเน้นการซื้อสินค้าที่จำเป็นมากกว่า ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปริมาณสินค้าที่มีอยู่ และเนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน เช่น พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องเร่งจำหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคก่อนสินค้า จะเสียหาย อีกทั้งจากสถานการณ์การระบาดของ COVID – 19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ต้องสละเวลาในการดูแลประชาชน ทำงานหนักมากขึ้น และประชาชนบางพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกกักตัว ไม่สามารถออกนอกพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพหรือซื้อสินค้ามาบริโภคได้สะดวกเป็นจำนวนมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร และภาคีเครือข่าย ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร และทราบถึงความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาประชาชน ป้องกันต่อสู้กับภัย COVID – 19 จึงได้จัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด - 19 ซึ่งต่อยอดมาจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมาจากแคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร ที่มีความต้องการแบ่งปันสินค้าเกษตรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย COVID – 19 และนอกจากนี้ จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น เมื่อหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีความประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าเกษตรสามารถติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หรือเกษตรกรได้โดยตรง

ดังนั้น การส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจึงเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และส่งต่อกำลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID – 19 และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ในแคมเปญ #ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง#

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยง การแบ่งปันสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลประชาชน ป้องกัน ต่อสู้กับภัย COVID – 19
2. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้เสียสละทำหน้าที่ในการป้องกัน รักษาสุขภาพของประชาชน ต่อสู้ภัย COVID – 19 และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19

เป้าหมาย

หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ที่เกษตรกรมีความต้องการแบ่งปันสินค้าเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19”

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่มีความต้องการจัดหาและแบ่งปัน สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลรักษาประชาชน ป้องกัน ต่อสู้กับภัย COVID – 19 สามารถ ประสานผ่านหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อประสานกับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปันสินค้าเกษตร
2. หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประสานอำนวยความสะดวกในการจัดหาและ แบ่งปันสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลรักษาประชาชน ป้องกัน ต่อสู้กับภัย COVID – 19 ในพื้นที่หรือตามความประสงค์ของเกษตรกร
3. เกษตรจังหวัดดำเนินงานโครงการฯ และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ ทุกวันพฤหัสบดีก่อนเวลา 15.00 น. ผ่านช่องทาง E - mail : agriman62@hotmail.com
4. เกษตรจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ทราบ และพิจารณาเป็นแนวทางดำเนินงานต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถเป็นศูนย์กลางในการประสาน เชื่อมโยงการจัดหาและแบ่งปันสินค้าเกษตรจากเกษตรกรสู่บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID – 19 และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลรักษาประชาชน ป้องกัน ต่อสู้กับภัย COVID – 19
2. สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของเกษตรกรเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
3. ผู้ที่มีภารกิจ ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ป้องกันต่อสู้ภัย COVID – 19 ได้รับทราบถึงความห่วงใยและกำลังใจ จากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร